

Lời quên !

Tác Giả- Nguyễn Tài Ngọc
Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

Khi có một bài n c tr ng đ i nào nh h ng đ n tinh th n, chúng ta th ng không bao gi quên.



Tu n v a r i, tr c và sau khi vi t bài “Quên”, vài ng i g i cho tôi link nh c có giá tr vô b b n b ng chi c c u B n H i, ph i xem tr c khi đ ng đ t California có th làm mình toi m ng, ph i xem tr c khi các văn phòng bác sĩ Vi t Nam California ch m đ t ch ng trình gi m giá đ c bi t cho ai tr ti n m t, chích hai m ng ch tr ti n có m t m ng: cái link đó là đ xem Paris By Night 103 và 104 trên Youtube.

C ng thêm vào đó, tôi nh n thêm vài Power Point có “giá tr ngh thu t” đ c bi t v i ti ng hát c a cô ca sĩ đòi thù lao \$5000/ m t xu t, đòi tr ti n máy bay cho ch ng đi theo, và c a anh chàng ca sĩ B c K tr c 75 gia đình anh ch em đã hát nh c thác lo n ăn ch i trong khi chi n sĩ b m ng i chi n tr ng, bây gi thì cũng theo đ o ti n v Vi t Nam hát ki m s ng.

Tôi có h i nh ng ng i này t i sao xem và ph bi n nh ng ca sĩ, MC ngày x a h t h i lo qu n dít tìm đ m i cách r i quê h ng bây gi không bi t x u h v i Vi t Nam ca hát ch vì ti n, thì h tr i cho tôi là nghe hát th y hay, v i mi n phí, xem không m t ti n, có ch t c a t nào mà đ i gi i không xem. Cái gì hay c a h thì mình xem, cái gì d thì đ ng đ ý đ n!

Lời quên !

Tác Giả: Nguyễn Tài Ngọc

Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

Lý luận này nghe không lọt tai vì chữ “d” dùng ở đây không đúng nghĩa. Đàn ông không ga-lăng với vợ là d. Nhưng cái d ở đây không chỉ con ruồi muỗi nào vì không hôi với . Vợ có thể rớt là xì-níc còm cung hai bả thò nhò ng ông chò ng không làm đi u gì phò n đò o đò c. (Trò trò ng hò p chò ng đò a với đi chò i, xe đò u trên con đèo phía bên hành khách là với c thò m. Hai ngò i bò c ra ngò m trò i xanh non nõ c rò i đò n khi vào lò i xe đi với , ông chò ng không ga-lăng mò cò a xe cho với . Vì xe đò u sát với c thò m không có chò đò ng nên khi bà với phò i tò mình mò cò a thì chò ng may sò y chân ngã xuò ng với c chò t. Đây là hò i với nhò ng không có chò ý: trong cò mò y chò c trò u ông chò ng thì chò có đò c mò t ngò i may mò n nhò ông này). Trái lò i, đàn ông có với , bò với với Viò t Nam tìm con gái khác thì không phò i là ông ta đò với chung tình, mà là ông ta không có mò t đò i sò ng đò o đò c.

Nò u chò chú trò ng với cái hay thì tò i sao tôi không thò y mò t ngò i nào gò i email cho tôi khen Osama bin Laden có công làm cho dân cuò ng tín Hò i giáo hò p mò t chò ng Mò ? Sao không mò t ngò i nào khen Hitler gò i, đã có công giúp nõ c Đò c phò c hò i kinh tò khi ông ta lên cò m quyò n? Sao không ai khen Mao Trò ch Đông đã có công đò i Tò ng Giò i Thò ch qua Đò Loan, thò ng nhò t Trung Hoa? Câu trò lò i là vì nhò ng ngò i này đã man vô đò o đò c, nên dù hò có đò t đò c mò t thành quò nào trong xã hò i, thò gò i không cò n biò t sò thành công đó mà chò chú trò ng vào với c truyò n bá hành đò ng vô lò ng tâm cò a hò cho nhò loò i biò t đò trong tò ng lai nõ u có phò i gò p trò ng hò p tò ng tò thì biò t đò ng đò i phó, tránh đò c thò m hò a.

Khi có mò t biò n cò trò ng đò i nào ò nh hò ng đò n tinh thò n, chúng ta thò ng không bao gò quên. Nò u nó là mò t kinh nghiò m xò u hò c kinh hoàng, chúng ta không bao gò tái phò m lò i với cũ. Khi tôi còn nhò , chò i đánh bài với bò n bè dù rò ng chò đò ăn thua nút khoén, dây thun, bò tôi mò t mò c cò m cò n. Mò t hôm lò i bò t đò c tôi đánh bài, ông ta bò t tôi ra quò ò gò a đò ng với hai tay tôi cò m cái mâm ò trên đò u mà ông ta đã đò mò t bò bài trên cái mâm đó. Tôi xò u hò cùng cò c, tò đó không bao gò đánh bài nõ a.

Lò n đò u tiên với Viò t Nam năm 1995, chúng tôi đi Nam Đò nh bò ng tò u hò a và rò i trò với nhà ga Sài Gòn. Trò i tò mò sáng, mò i ngò i còn ngò , xe cò với ng hoe. Mò t đám xích-lô vây quanh chúng tôi, tò t cò đò u là thanh niên, và sau khi hò i giá, tôi chò n chiò c xe thò ba vì rò tiò n hò n hai chiò c trò c. Leo lên chiò c thò ba đò chò tôi với nhà, tôi ngò c nhiên là hai chiò c xích-lô mà tôi đã hò i giá trò c chò y theo xe tôi.

Khi tôi hò i anh xích-lô thì anh ta nói đò ng đò ý gì vì hò cũng là bò n, chò chò y theo cho vui. Lúc xe đò n nhà thì hai ngò i lái xích-lô kia với i thái đò hung hăng, miò ng chò i thò luôn miò ng, đòi tôi

Lời quên !

Tác Giả: Nguyễn Tài Ngọc

Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

trở lại cho họ vì tôi đã hỏi họ trở về mà không đi. Anh chàng xích-lô chở tôi lúc ban nãy trở lại an toàn tôi đang lo gì họ t, bây giờ đòi tôi trở lại cho nhanh rồi lái xe đi mất, không nói một lời với hai người kia! May là người nhà ở Việt Nam ra kịp thời chứ không thì với chúng tôi đã bỏ hai người xích-lô này làm thất. Cái kinh nghiệm khi đi xích-lô này không bao giờ quên được nên tôi đó trở đi, không bao giờ tôi đặt chân lên một chiếc xích-lô khác ở Sài Gòn.

Tháng 7 năm 1975 khi gia nhập vào đội sinh ngữ của Mỹ, trong vài tháng học ESL (English As a Second Language) chỉ vài tháng nữa nhập học Trung học lớp 12, tôi lang thang ở những tiệm sách cũ mua hết những cuốn báo Time và Newsweek sẽ phát hành vào tháng 4 và tháng 5 1975 từng nghe thuật ngữ kinh hoàng, bom đạn chết chóc của miền Bắc gây ra trên đường chinh phục miền Nam. Tôi vẫn còn giữ những cuốn báo này, thỉnh thoảng đem ra đọc để nhớ lại những hình ảnh ngày tôi ra đi.

Ba thí dụ trên cho thấy chuyện gì kinh hoàng xảy ra trong đời thì mình không bao giờ quên. Tôi tin chắc là những ca sĩ, MC trở lại Việt Nam ca hát không thể nào không nhớ cái kinh nghiệm tang thương của tháng Tết 1975. Họ chỉ quên đi trong tâm khảm của họ một thôi.

Họ được quốc gia Hoa Kỳ đùm bọc, cung cấp cho một nơi ở vĩnh viễn trên thiên đàng tự do. Thay vì khi thành tài trở lại quê hương, họ quên đi Việt Nam kiếm tiền cho cá nhân họ. Luật lệ về thuế má của nước Mỹ là nếu một người sinh và làm việc ngoài nước Mỹ, họ có thể xin miễn thuế. Thỉnh thoảng nếu một người sinh ở nước Mỹ mà đi làm ở những quốc gia khác, họ phải khai báo số tiền lợi tức thu nhập ở nước ngoài để báo đánh thuế. Nếu tôi là người không có số tiền, không nghĩ đến ngày xưa tôi xưa họ bắt buộc phải báo thuế thì tôi không nghĩ gì khai báo tiền tôi thu vào ở nước ngoài quốc gia nước Mỹ đánh thuế.

Ngày xưa khi họ tranh giành một chiếc ghế trên máy bay, một chiếc ghế trên chiếc tàu để rời Việt Nam ngút ngàn, họ mong người khác đi xa để có chỗ ngồi và họ quên đi họ chỉ là một người dân toàn trên đường tìm tự do. Bây giờ đã được sống tự do, nơi những người Việt ngày xưa ở Việt Nam bị giam cầm, gia đình thân nhân họ chết đói, bị nạn, thì gian bấy giờ là lúc người ở quê hương ngoi lên để nghe tâm huyết với những người đồng hương, cần để đi xa để có chỗ ngồi và họ, cùng một niềm đam mê một chút của họ, thì chính những người ca sĩ, MC này lại ngoi lên một đi, để quyên góp làm tiền của họ lên trên hết khi họ quyên góp để Việt Nam kiếm cơm.

Lòng tham thương là không đáy, lòng tham không biết người khác nghèo khổ như thế nào, miễn sao giàu có và lợi ích để cho mình. Giá một vé vào cửa cho những show hát của họ ở Việt

Lời quên !

Tác Giả: Nguyán Tài Ngác

Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

Nam lên đä n \$100 dollars. Väng, \$100 dollars chä không phä i 100 đäng Viät Nam. ä Mä vä i äng trung bình hàng năm GDP Per capita cäa mät ngä i là \$47,200 dollars (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html>), ít ngä i chä u bä 100 dollars mua vé xem bät cä show gì.

Thä mà ä VN äng trung bình GDP Per capita cäa mät ngä i chä có \$3,200 dollars (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vn.html>). Nhân lên theo tä lä, cái vé \$100 dollars ä Viät Nam täng tä vä i giá ä Mä là \$1,475 mät vé! ä cä hai quäc gia vä i giá vé cät cä nhä väy, chä có ngä i giäu nät đä đä vách mäi dám bä tiän đä xem. ä Viät Nam thành phän nào có tiän nhiäu nhä thä đä đi xem? Dân làm ăn, dân chä i thä träng chäng khoán, mät thiäu sä làm cho công ty ngoä i quäc giäu có, viên chäc chính phä giäu sä

Làm sao nhäng ngä i này giäu? Vì ngä i tiêu thä mua sän phäm, vì äng công chäc cäa đä sä dân chúng làm viäc nghèo nàn so vä i mät thiäu sä giäu có. Có nghĩa là chä có dân nghèo là khä. Đä thä, sä tiän läng trä cho nhäng ca sĩ MC bên Mä sä biän khä i Viät Nam không trä lä i. Thay vì nhä các hãng xäng tä nhân ngoä i quäc mä công ty ä Viät Nam đä tiän vào trong näc, ngä i dân đäc lä i khi đi làm đäc trä läng vä i tiän tä ngoä i quäc, các ca sĩ, MC này thu tiän ä Viät Nam nhäng đäm qua bên Mä tiêu thä, mua nhà, mua xe, mua Louis Vuitton. Ngä i ä Viät Nam có nghèo đói thì säng chät mäc bay.

Tä đä i xäa đä i xäa có bà bán đäa, khi xem nhäng chäng trình DVD nhäc täo ra chäng trình chä đä kích thích lòng ái quäc cäa ngä i xem, chäng hän nhä hänh điän là ngä i Viät Nam, vinh danh lính VNCH..., mà tiän lä i không dùng đä trao täng mät tä chäc bät vä lä i, hay giúp đä nhäng ngä i khän cùng ä Mä, hoäc xây đäng mät cä sä bät vä lä i thì tôi không tín nhiäm nhäng công ty DVD này mät tí nào. Kích thích lòng ái quäc đä làm lä i cho riêng mình thì xäu häng ngä i Viät Nam chä không phä i hänh điän ngä i Viät Nam.

Khi väa mä i xem DVD PBN hänh điän “Tôi là ngä i Viät Nam”, tôi đã thäy nhäng ngä i trong chäng trình hoàn toàn không có mät uy tín. Chäa nói đä n sä läa chän đúng ngä i hänh điän (tiêu chuän hänh điän cäa hä chä là nhäng ngä i giäu hay có chäc täc, ai bä đäy ä i trong tù hay ngä i nghèo khó làm viäc nhân đäo thì khä i cän đä cäp), tôi đã nhä thäm hä là ai, có tä cách gì mà chän ngä i Viät Nam hänh điän đäm trình làng? Näu nói là có khiäu viät vän thì tôi xin nói phät mät tí (OK, OK, không phä i mät tí mà là nói phät đäng trä i): tôi nhät đä nhä chäng thua ai. Näu nói là có khiäu phát biäu, biän luän trä c công chúng thì tôi chäc chän cũng chäng thua gì chä Ba Cäu Muä i; thä nhäng nói nhä thä không có nghĩa là tôi hay hä có đä uy tín đä chän läa ngä i trình làng đä hänh điän.

Lời quên !

Tác Giả: Nguyễn Tài Ngọc

Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

Cái giác quan thò bợ y cớ a tôi đã không sai khi hỏ mớ i vớ a ngẫu ngao “hãnh diớ n là ngớ ớ i Viớ t Nam” mà chớ không đớ y mớ t năm sau mớ i ngớ ớ i nớ i đuôi nhau leo lên xe đờ lớ c tớ nh vớ Sài Gòn hát hò. Thớ rớ i MC lớ i tí p tớ c MC, ca sĩ lớ i tí p tớ c là ca sĩ, trong show thớ 506, 507, 508... mà mớ i ngớ ớ i trong chúng ta ai nớ y, vô tình hay cớ ý, quên hớ t hành đớ ng thớ t ngớ a tai gai mớ t cớ a hớ .

Thớ nh thoớ ng đớ c báo tôi thớ y nhiớ u nớ i so sánh ngớ ớ i Viớ t Nam chúng ta nhớ dân Do Thái da vàng. Tôi thớ t tình xớ u hớ khi đớ c đớ n sớ so sánh này, không khác chi ta so sánh Tùng Lâm vớ i Alain Delon, đoàn tớ u hớ a Thớ ng Nhớ t vớ i xe lớ a tớ c hành TGV (Train à Grande Vitesse) cớ a Pháp, khách sớ n 5-sao Hớ ớ ng Mùa Thu cớ a Saigon-tourist vớ i 5-sao The Four Seasons cớ a Mớ .

Trong khi các ca sĩ, MC, dân buôn bán, hớ hớ i trớ lớ i quê hớ ớ ng Viớ t Nam cũ chớ vớ i mớ c đích duy nhớ t là làm tí n, thớ a biớ t rớ ng sinh mớ ng cớ a hớ đớ c chính phớ Mớ bớ o đớ m vì hớ là công dân Hoa Kớ , hàng năm gớ n 3000 ngớ ớ i Mớ gớ c Do Thái bớ Hoa Kớ trớ lớ i Do Thái sinh sớ ng vớ i mớ c đích bớ o vớ quê hớ ớ ng cớ a hớ , dù rớ ng nhiớ u ngớ ớ i đã bớ dân Palestine giớ t vì hớ tình nguyớ n vớ sớ ng ớ nhớ ng phớ n đớ t Do Thái nớ m trong khu đớ ch quân Palestine. Trong khi nhớ ng ngớ ớ i MC, ca sĩ này quên mớ t mớ t chính thớ không xem mớ ng sớ ng cớ a ngớ ớ i dân ra gì thì vào tháng 10 năm ngoái, trong mớ t cuớ c trao đớ i tù binh vô tí n khoáng hớ u, Do Thái thớ 1027 tù binh ngớ ớ i Palestine hớ giam giớ chớ đớ đớ i lớ y mớ t binh sĩ cớ a mình vớ i chớ c Hớ Sĩ, anh Gilad Shalit.

Trong khi nhớ ng ngớ ớ i MC, ca sĩ này quên mớ t lý do gớ n 40 năm trớ c hớ phớ i trớ n chui trớ n nhũi, tranh giành mớ ng sớ ng vớ i ngớ ớ i khác đớ rớ i khớ i Viớ t Nam thì Simon Wiesenthal, ngớ ớ i Do Thái, bớ quân lính Hitler bớ t và may mớ n thoát khớ i Holocaust, không quên mớ i thù, tớ n tâm dùng cớ đớ i cớ a mình hớ n 50 năm truy nã và bớ t rớ t nhiớ u sĩ quan Đớ c Quớ c Xã, ngớ ớ i nớ i tí n ng nhớ t là Adolf Eichmann, bớ cớ quan tình báo Mossad cớ a Do Thái (tớ ớ ng tớ nhớ CIA cớ a Mớ) bớ t cóc ông ta ớ Á-Căn-Đình rớ i đem trớ vớ Do Thái hành quyớ t.

Chúng ta ai cũng hùng hớ vớ ớ n vai, vớ ngớ c, đánh trớ ng, thớ i kèn, lừa trâu, tát nớ c, kêu gớ i ngớ ớ i khác tớ nh thớ c đớ xây đớ ng mớ t quê hớ ớ ng xán lớ n, nhớ ng chính chúng ta lớ i ngớ vùi trong mớ t giớ c ngớ triớ n miên u mê ám chớ ớ ng, ngoớ nh mớ t, bớ t tai làm ngớ , thớ m chí đôi lúc còn cớ vớ nhớ ng chuyớ n ngớ a tai gai mớ t cớ a nhớ ng ca sĩ, MC vớ VN, nhớ ng cớ cớ u tớ chớ c, nhớ ng tớ p đoàn thớ ớ ng mớ i, nhớ ng cá nhân vớ n tí p tớ c cớ ng tác vớ i hớ , không cớ n biớ t lớ p trớ ớ ng sớ ng là gì.

Lời quên !

Tác Giả: Nguyán Tài Ngác

Thứ Sáu, 02 Tháng 12 Năm 2011 22:18

Chäng bao giờ ngäi Viãt Nam chúng ta sä là ngäi Do Thái da vàng.